

Số: /SGDDĐT-VP

Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2022

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới
được Quốc hội thông qua, triển khai
một số nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục,

Thực hiện Công văn số 1915/UBND-NC ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL trong năm 2022,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo; các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Các nội dung trọng tâm

- *Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bao gồm:*

+ 09 luật mới: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

+ 04 nghị quyết: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- *Tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em*

Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chiến lược phát triển gia đình

Việt Nam đến năm 2030 (phê duyệt theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (phê duyệt theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (phê duyệt theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Công văn số 07/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/01/2022 của Bộ chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 1254/KH-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục; tăng cường phổ biến pháp luật về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức phù hợp, như: Đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, trên Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội,... để nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SGDĐT ngày 19/01/2022 của Sở GDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc,...); phòng, chống tham nhũng; trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; các hoạt động lễ hội,...

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, tăng cường giải pháp sử dụng công nghệ, hình ảnh trực quan sinh động. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật

với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính khóa và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục. Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình 4 hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.

Tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến cho Nhân dân.

- Kịp thời nắm bắt và phản ánh cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản pháp luật mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do cơ quan, đơn vị quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

- Các đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động ký cam kết học sinh không vi phạm pháp luật

- Báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gửi về Văn phòng Sở để theo dõi, tổng hợp.

2.2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, hướng dẫn các quy định mới trong lĩnh vực được phân công.

Sở GDĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Website (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Sơn